

HƯNG HÀ

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Đến cuối tháng 2/2018, nông dân các địa phương ở Hưng Hà đã hoàn thành việc gieo cấy, bắt đầu chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

Vụ xuân năm 2018, xã Dân Chủ gieo cấy 275ha lúa, bằng các giống lúa ngắn ngày và thực hiện phương thức cấy mạ non nền đất cứng, gieo vãi, sạ hàng. Theo ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Dân Chủ: Để gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ, HTX đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân lấy nước đổ ải và làm đất xong 100% diện tích theo đúng kế hoạch. Sau cấy, nông dân địa phương tập trung chăm sóc lúa xuân, đặc biệt trước tình hình một số diện tích lúa gieo vãi bị chuột phá hoại, địa phương đã phát động chiến dịch diệt chuột với sự tham gia tích cực của các hội, đoàn thể, góp phần bảo vệ lúa xuân. Nông dân trong xã cũng đã tiến hành bón thúc, làm cỏ, tỉa dặm để lúa phát triển đồng đều. Bà Đỗ Thị Lê, xã Văn Cẩm cho biết: Vụ xuân năm nay gia đình gieo cấy 5 sào lúa. Ngay khi kết thúc gieo cấy, để lúa phát triển tốt, gia đình thường xuyên thăm đồng, tiến hành làm cỏ, bón thúc lúa và giữ nước vừa đủ để cây lúa đẻ nhánh



Nông dân Hưng Hà chăm sóc lúa xuân.

tối đa. Bên cạnh đó còn tiến hành diệt trừ ốc bươu vàng và diệt chuột để bảo vệ lúa. Được biết, để lúa xuân phát triển tốt, nông dân xã Văn Cẩm đã sớm chuyển trọng tâm sang bảo vệ, chăm sóc lúa với nhiều biện pháp như làm cỏ, sục bùn, bón phân để giúp cho bộ rễ lúa phát triển tốt, đồng thời

chú ý phòng, trừ chuột, bắt ốc bươu vàng... Trước đó, để gieo cấy lúa trong khung thời vụ thích hợp, nông dân trong xã cũng đã tập trung lấy nước vào ruộng, huy động máy cày đẩy nhanh tiến độ làm đất. HTX cũng chú trọng ứng dụng, phân bổ đồng ruộng cho nông dân. Tập huấn

kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân. Để bảo đảm cho sản xuất vụ xuân, nhất là việc tưới, tiêu, xã Hồng Lĩnh đã triển khai kế hoạch làm thủy lợi nội đồng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân

trong xã, đồng thời phát động ngày ra quân làm thủy lợi nội đồng. Với tinh thần lao động hăng hái, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động và nhân dân địa phương đã nao vét, dọn cỏ bờ vùng, bờ thửa hàng nghìn mét nương mương nội đồng, vệ sinh đồng ruộng, tạo thuận lợi tưới, tiêu cho trên 300ha đất nông nghiệp của xã. Cùng với bảo đảm thủy lợi, nông dân trong xã cũng tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa xuân với nhiều biện pháp như bón thúc, làm cỏ, tỉa dặm, diệt ốc bươu vàng...

Sau tết Nguyên đán, thời tiết khá ấm áp đã tạo điều kiện cho gần 11.000ha lúa xuân trong huyện phát triển tốt. Hiện nay, diện tích lúa xuân cấy trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lúa cấy đợt trà đang bén rễ hồi xanh. Theo ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Phòng cũng chỉ đạo các HTX hướng dẫn nông dân đối với diện tích lúa cấy, tiến hành bón thúc lúa bằng các loại phân NPK chuyên thuốc, lần 2 bón sau lần 1 khoảng 10 - 15 ngày. Bón thúc sớm, bón tập trung,

bón nặng đầu nhẹ cuối, bón tăng lượng kali cho các giống có tiềm năng năng suất cao. Bên cạnh đó, cần duy trì mực nước nông trên ruộng, tạo điều kiện tối đa cho lúa đẻ nhánh. Đối với diện tích lúa gieo sạ, sau gieo cần giữ ẩm mặt ruộng vừa giữ ẩm cho lúa, vừa diệt cỏ dại và giúp lúa nhanh bén rễ. Khi cây đạt 2,5 - 3 lá thật đưa nước lã dần, bón nhử bằng NPK chuyên thuốc và tỉa dặm bảo đảm mật độ thích hợp. Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh tiến hành chăm bón như lúa cấy. Với những diện tích lúa cấy sâu, lúa bị nghẹt rễ cần khuyến cáo nông dân làm cỏ, sục bùn, thay nước... để giúp cho bộ rễ phát triển mạnh. Vì thời tiết đầu vụ xuân có nền nhiệt độ và độ ẩm cao, tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại, do đó Trạm Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm sâu bệnh để có biện pháp xử lý không để lây lan ra diện rộng, bảo vệ an toàn sản xuất vụ xuân. Để chủ động trong công tác phòng bệnh gây hại lúa xuân, các địa phương hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra, phát hiện các đối tượng rầy các loại, đặc biệt là rầy lưng trắng để phun trừ kịp thời tránh lây lan ra diện rộng, góp phần bảo đảm an toàn, giành vụ xuân thắng lợi.

NGỌC MAI

23 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự VIETNAM EXPO 2018

(nhandan.com.vn) Theo tin từ Bộ Công Thương, hội chợ VIETNAM EXPO 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 14/4 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE) - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Với chủ đề "Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế", VIETNAM EXPO 2018 là cầu nối xúc tiến thương mại hiệu quả giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới.

VIETNAM EXPO do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra thường niên trong hơn hai thập kỷ qua, được ghi nhận là một sự kiện giao thương mang lại nhiều giá trị kinh tế cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Điểm mới của VIETNAM EXPO 2018 là sự đa dạng về ngành hàng trưng bày của các doanh nghiệp Việt Nam. Tiêu biểu là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia (Vietnam Value) trong đó các sản phẩm được chú trọng đặc biệt về chất lượng, mẫu mã và giá thành cạnh tranh.

VIETNAM EXPO 2018 dự kiến thu hút sự tham dự của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ với diện tích trưng bày gần 600 gian hàng. Hiện tại, ban tổ chức đã tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đăng ký tham quan và làm việc đến từ Belarus, Uganda, Singapore, Séc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc... cùng nhiều đoàn doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Đặc biệt, khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc sẽ có 71 doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu các sản phẩm bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm - đồ uống, dệt may, hàng tiêu dùng, dược - thiết bị y tế, thiết bị điện - điện tử, vật tư máy móc trong sản xuất công nghiệp. Đây là những mặt hàng nằm trong lộ trình cắt giảm thuế theo hiệp định FTA được ký kết và có hiệu lực từ tháng 12/2015. Theo đó, 11.679 đồng thuế cho Việt Nam và 8.521 đồng thuế cho Hàn Quốc đã và đang được cam kết xóa bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương giữa hai nước.

VIETNAM EXPO 2018 dự kiến đón khoảng 20.000 lượt khách tới tham quan và làm việc.

Tiêu thụ xi măng tăng mạnh cả nội địa và xuất khẩu

(vtv.vn) Sản lượng tiêu thụ xi măng trong tháng 2/2018 ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 2/2018 ước đạt khoảng 7,62 triệu tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 22,9% kế hoạch năm.

Một trong những nguyên nhân khiến xi măng tăng mạnh sản lượng xuất khẩu là do Trung Quốc đang dừng sản xuất mặt hàng này.



Chối chít Việt Nam xuất hiện trên Amazon

(vtv.vn) Một chiếc chối chít quét nhà xuất xứ từ Việt Nam có giá từ 17 - 23 USD, khoảng 400.000 - 500.000 đồng trên Amazon. Thậm chí, trang Amazon của Nhật còn bán với giá 2,5 triệu đồng.

Như vậy, sau lá mía tía, lá chuối, cao sao vàng, chối chít trở thành sản phẩm gia dụng tiếp theo được bán trên Amazon với giá cao gấp nhiều lần tại Việt Nam.

Thông tin mới đây về việc tập đoàn này sắp đổ bộ vào Việt Nam còn báo hiệu sẽ còn nhiều sản phẩm Việt nữa xuất hiện trên Amazon.

TRẦN TUẤN

THÁI THỤY

Chuẩn bị vào vụ nuôi trồng thủy sản

Chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) vụ xuân hè năm 2018, các cơ sở, hộ NTTS trên địa bàn huyện Thái Thụy đang tập trung tu sửa, nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình ao đầm bảo đảm thời vụ nuôi thả.

Năm 2017, NTTS của huyện Thái Thụy đã khép lại với nhiều kết quả khả quan. Trong đó, tổng sản lượng NTTS ước đạt 53.516 tấn, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2016 và vượt 5,7% so với kế hoạch. Giá trị NTTS ước đạt 1.098 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong năm 2017, huyện đã mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao đạt 34ha tại 28 hộ và 2 doanh nghiệp ở các xã ven biển. Thực hiện nuôi từ 1 - 4 vụ/năm với năng suất trung bình đạt từ 6 - 8 tấn/ha/vụ, cá biệt có hộ đạt từ 12 - 14 tấn/ha/vụ, đạt lợi nhuận từ 600 - 800 triệu đồng/ha/vụ.

Thắng lợi của vụ NTTS năm 2017 đã tạo khí thế phấn khởi, niềm tin để các hộ dân bước vào vụ nuôi mới. Năm nay, huyện Thái Thụy tiếp tục duy trì diện tích NTTS đạt 4.300ha, gồm diện tích NTTS nước mặn (nuôi ngao) 1.300ha, NTTS nước lợ 1.400ha, NTTS nước ngọt 1.600ha. Huyện tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hóa con nuôi theo hướng ổn định, bền vững. Đồng thời khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao với diện tích đạt 40ha tại các xã Thái Thượng, Thái Nguyên, Thụy Trường, Thụy Hà, sản lượng phần đầu đạt trên 200 tấn. Ông Phạm Hữu Chương, hộ NTTS xã Thái Thượng cho biết: Những năm gần đây, nhiều hộ NTTS trên địa bàn xã thực hiện nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp và cho hiệu quả kinh tế cao. Vì

vậy, năm nay, tôi quyết định chuyển đổi 1ha từ hình thức nuôi tôm bán thâm canh sang nuôi công nghiệp. Ngay trong tết Nguyên đán tôi đã tiến hành đầu tư xây dựng lại hệ thống ao nuôi như hạ thấp đáy ao, kê xung quanh bờ ao bằng bê tông và trải bạt dưới đáy ao... Hiện nay tôi đang xây dựng kho nhà trồng coi và lắp đặt một số trang thiết bị để phục vụ việc thả giống vào cuối tháng 3 này. Đến nay, huyện Thái Thụy đã cải tạo được 3.700ha ao đầm, chiếm hơn 86% diện tích NTTS. Trong đó, tại vùng nuôi nước lợ tập trung được người dân sử dụng phương pháp cải tạo kho và cải tạo ứốt, sử dụng máy sục rửa bùn, thu dọn rong rêu và gia cố lại bờ, cống. Sau khi cải tạo xong người dân



Hộ nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy gia cố bờ chuẩn bị nuôi thả tôm.

đã lấy nước vào ao, đầm, tháo rửa để diệt tạp. Diện tích nuôi nuôi ngọt tại các vùng chuyển đổi tập trung ở các xã: Thái Hồng, Thái Thành, Thụy Thanh, Thụy Sơn, Thụy Ninh... đã được người dân chú trọng cải tạo, chủ yếu dùng phương pháp cải tạo kho, diện tích được cải tạo đều bón vôi để khử trùng, diệt tạp còn lại với vùng nuôi nhỏ lẻ, các hộ nuôi thực hiện việc sục rửa đáy ao và cho nước vào ao nuôi theo lịch xả nước đổ ải. Với diện tích nuôi ngao bãi triều, sau mỗi đợt thu hoạch và trước khi thả giống, các hộ nuôi thực hiện công tác vệ sinh, cày xới mặt bãi, tu sửa, gia cố lại vây lưới, san

phẳng mặt bãi, phun cát bổ sung, diện tích cải tạo đạt tỷ lệ 100%.

Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để bảo đảm cho công tác NTTS vụ xuân hè năm 2018, huyện đã thực hiện cấp 7,8 tấn chlorine của tỉnh hỗ trợ cho các xã để cải tạo ao đầm, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các xã, HTX có vùng NTTS tập trung huy động kinh phí, nhân lực để tôn cao đê bao vùng, bờ đầm, tu sửa cống đầu mối, nạo vét kênh

mương chính, các mương dẫn nước vào ao phục vụ cho NTTS. Các địa phương có diện tích nuôi thủy sản nước lợ tập trung sử dụng hóa chất để khử trùng kênh mương nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra trong quá trình nuôi. Hiện nay, huyện đang tích cực hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác cải tạo ao đầm tại các địa phương để bảo đảm hoàn thành trước ngày 25/3. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, ương dưỡng và vận chuyển tôm giống trên địa bàn...

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Tuyên truyền tiết kiệm điện

Để góp phần vào thành công chung của chiến dịch Giờ trái đất diễn ra ngày 24/3, Công ty Điện lực Thái Bình đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trước cộng đồng của tổ chức, cá nhân trong việc tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả.

Như hạn chế sử dụng các thiết bị điện như quạt gió, bàn là... có công suất lớn trong giờ cao điểm; rút phích cắm tivi, quạt gió khi không sử dụng. Điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, tủ lạnh làm lạnh phù hợp trong sinh hoạt. Anh Hoàng Văn Truyền, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Từ tài liệu cẩm nang tiết kiệm điện do Điện lực thành phố phát, tôi đã biết cách lựa chọn thay thế, sử dụng các loại bóng đèn, quạt máy có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Từ việc ý thức tiết kiệm điện là tiết kiệm

tiền, mỗi tháng gia đình tôi giảm chi phí tiền điện trên 50.000 đồng. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của khách hàng, trong điều kiện nguồn điện còn nhiều khó khăn thì giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang là giải pháp hàng đầu mà Công ty đề ra. Công ty thường xuyên tuyên truyền việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đến mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp, qua đó góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu

thụ năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngay từ đầu năm, Công ty đã lồng ghép phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tới toàn thể khách hàng trong tỉnh. Các cơ sở dịch vụ, thương mại thực hiện giảm công suất trong quảng cáo, tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt trong công tác tiết kiệm điện tại khu vực chiếu sáng công cộng nhưng vẫn bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông giờ cao điểm. Khuyến cáo khách hàng tận dụng tối đa ánh sáng và giờ tự nhiên, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hợp lý. Tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hộ gia đình hạn chế sử dụng

các thiết bị điện công suất cao như máy điều hòa, máy nước nóng, bàn là... trong giờ cao điểm. Khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm như bóng compact hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời... Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền tại các trường học nhằm đẩy mạnh truyền thông giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn, hiệu quả, kỹ năng sơ cứu trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài việc tuyên truyền, Công ty còn tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, xây dựng kế hoạch cài tạo lưới điện hợp lý, bảo dưỡng các trạm biến áp. Ưu tiên cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và

đòi sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong tỉnh. Thời gian qua, tổng sản lượng điện tiết kiệm trong

toàn tỉnh trên 34 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng nếu không tính ảnh hưởng do tiếp nhận lưới điện hạ

áp nông thôn tại các địa phương đã giảm 1,12% so với năm 2016.

MANH THẮNG



Công nhân ngành điện kiểm tra hệ thống bảo đảm cung cấp điện an toàn.